

Số: 62 /CV-HUD3

V/v Giải trình, đưa ra phương án khắc phục tình
trạng chứng khoán đưa vào diện cảnh báo

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 16/07/2024, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 nhận được Thông báo số 3190/TB-SGDHN ngày 09/07/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HU3 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Về nội dung này, Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 xin được giải trình như sau.

Nội dung chưa họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 đã lập hồ sơ họp Đại hội cổ đông để xin ý kiến cổ đông lớn 51%. Hiện tại, Công ty HUD3 đang tiến hành giải trình một số nội dung mà Tổng công ty yêu cầu bổ sung, dự kiến Công ty HUD3 sẽ tiến hành Đại hội trong tháng 10/2024.

Trên báo cáo tài chính 03 năm liên tiếp (năm 2021;2022;2023) đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, do Công trình 02 Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ - Xí nghiệp cơ khí Quang Trung chưa được Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán. Công nợ phải thu của các đội xây lắp cũ

Công ty HUD3 đã thực hiện nhiều giải pháp để làm việc với Chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán công trình. Tuy nhiên, do Chủ đầu tư chưa được phê duyệt chuyển đổi công năng của dự án dẫn đến cố tình trì hoãn việc quyết toán, trong thời gian tới công ty HUD3 sẽ thực hiện phương án khởi kiện ra Tòa để giải quyết dứt điểm công tác quyết toán công trình.

Các khoản phải thu của các đội xây lắp cũ, trong năm 2023 Công ty HUD3 cũng đã tiến hành biện pháp khởi kiện ra Tòa để thu hồi công nợ. Tuy nhiên, đây là những khoản nợ kéo dài nhiều năm cần có thời gian để thu hồi.

Công ty HUD3 sẽ tiếp tục cung cấp số liệu cho đơn vị kiểm toán và công bố thông tin kịp thời theo quy định.

Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 xin được giải trình đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, TCKT, CBIT.

CÔNG TY CPĐT VÀ XD HUD3



GIÁM ĐỐC

Dinh Hoàng Hùng